

Số: 1309 /TB-ĐHTCM-TS2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) phục vụ tuyển sinh năm 2024 của các trường tham gia ký kết với Trường Đại học Tài chính - Marketing**

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) phục vụ tuyển sinh năm 2024 của các trường tham gia ký kết với Trường Đại học Tài chính - Marketing (Phương thức xét tuyển 5 của Trường; Mã phương thức xét tuyển: 404) như sau:

### 1. Mã trường tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh:

- Mã tuyển sinh của Trường: DMS
- Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

### 2. Đối tượng đăng ký xét tuyển:

Học sinh tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi và có kết quả các đợt thi của kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) phục vụ tuyển sinh năm 2024 của các trường tham gia ký kết với Trường Đại học Tài chính - Marketing, gồm: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Cần Thơ, Học viện Ngân hàng và Đại học Thái Nguyên (gọi tắt là kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) phục vụ tuyển sinh năm 2024).

Trường Đại học Tài chính - Marketing chỉ nhận hồ sơ ĐKXT đối với thí sinh dự thi và có kết quả thi đầy đủ các môn thi theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành xét tuyển thuộc từng chương trình đào tạo (theo mã ĐKXT do thí sinh đăng ký) của Trường tại các đợt thi của kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) phục vụ tuyển sinh năm 2024 trước ngày hết hạn nộp hồ sơ ĐKXT vào Trường, đồng thời thỏa mãn điều kiện về Điểm nhận hồ sơ xét tuyển (mục 3).

### 3. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển: 230 điểm.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm thi của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả dưới 30 điểm (theo thang điểm 150 của từng môn thi); áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo từng chương trình đào tạo (chương trình chuẩn, chương trình đặc thù, chương trình tích hợp, chương trình tiếng Anh toàn phần), không phân biệt tổ hợp xét

tuyển; đã bao gồm các mức điểm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy định hiện hành.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nói trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3 thuộc diện không hưởng ưu tiên theo đối tượng chính sách. Trường hợp thí sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thì Điểm nhận hồ sơ xét tuyển được tính chênh lệch giảm tương ứng với mức điểm ưu tiên được áp dụng theo Quy định điểm ưu tiên trong tuyển sinh như sau:

**Quy định điểm ưu tiên trong tuyển sinh:** mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng UT1 (gồm các đối tượng 01 đến 04) là 30 điểm và cho nhóm đối tượng UT2 (gồm các đối tượng 05 đến 07) là 15 điểm và mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) là 11,25 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 7,5 điểm, khu vực 2 (KV2) là 3,75 điểm tương ứng với tổng điểm 3 môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 450.

#### 4. Điểm xét tuyển và xét trúng tuyển:

a) Điểm xét tuyển:

**Điểm xét tuyển = Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)**

Trong đó:

+ Điểm xét tuyển, Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 150 của từng môn thi của tổ hợp xét tuyển, làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm bài thi Khoa học Xã hội, Khoa học Tự nhiên là điểm trung bình cộng của các môn thi thành phần, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Thí sinh được sử dụng kết quả thi cao nhất ở các đợt thi của kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) phục vụ tuyển sinh năm 2024 để xét tuyển vào Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn thi tiếng Anh được nhân hệ số 2, sau đó quy Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển về thang điểm 450 trước khi xét trúng tuyển bằng cách lấy Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển của thí sinh nhân với 3, rồi chia cho 4.

+ **Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực:** áp dụng theo Quy định điểm ưu tiên trong tuyển sinh (nêu tại mục 3).

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đối với thí sinh đạt Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển từ 337,5 trở lên được xác định theo công thức sau:

$$\text{Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực} = [(450 - \text{Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển}) / 112,5] \times \text{Mức điểm ưu tiên được quy định đối tượng tương đương theo thang điểm 450.}$$

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn tiếng Anh, điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi các năm trước để xét tuyển theo phương thức này.

b) Xét trúng tuyển:

+ Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và xét bình đẳng giữa các nguyện vọng đăng ký trong cùng ngành xét tuyển thuộc từng chương trình đào tạo (theo mã ĐKXT). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Điểm trúng tuyển áp dụng chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành và chương trình đào tạo (cùng mã ĐKXT).

+ Tiêu chí xét tuyển phụ: trường hợp số thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách vượt chỉ tiêu thì Trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán, tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu, Trường sẽ ưu tiên trúng tuyển đối với thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn.

**5. Thông tin liên lạc:**

Mọi thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, việc làm, mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo của Trường, thí sinh xem tại <https://ufm.edu.vn/>, <https://tuyensinh.ufm.edu.vn/>, <https://dms.ufm.edu.vn/>, hoặc liên lạc:

+ Trụ sở chính: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Marketing; số 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cơ sở Quận 7: Văn phòng Đào tạo chương trình Chất lượng cao; Phòng A.207, số 27 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3772.0406 - 3772.0407 - 3772.0404

Email: [dms@ufm.edu.vn](mailto:dms@ufm.edu.vn)

**Nơi nhận:**

- Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- HĐTS ĐHCQ năm 2024;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Thông báo, website;
- Lưu: VT, QLĐT.



**TS. Lê Trung Đạo**  
**PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

